



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
10 กันยายน 2562



ประเด็นข่าว

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สธ.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (ข่าวสด, มติชน, ศูนย์ข่าวแชนนัล, เดลินิวส์, ผจก., กรมประชาสัมพันธ์, ทวีช่อง 5, innnews, NBT, Thaipbs, bangkokbiznews)

- นายธนิตพล ไชยนันทน์ ที่ปรึกษา รมช.สธ. กล่าวถึงมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จากเมียนมาเข้ามาประเทศไทย ว่า มาตรการที่ 1.สธ.จะยกระดับมาเป็นการเฝ้าระวังเข้มข้นทางบก และสนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ในการป้องกันการดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ ไปยังรพ.บริเวณชายแดนเรียบร้อยแล้ว 2.การสนับสนุนเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆ ไปยัง สสจ.ทุกจังหวัด สสอ.ในพื้นที่ติดชายแดน คาดว่าจะลงไปถึงพื้นที่ภายในไม่กี่วันนี้ มีการสร้างภาคีเครือข่ายภายในที่ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในการตรวจสอบคนเข้ามายังพื้นที่ รวมถึง พื้นฟู อสม. อสต. ในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อช่วยกันสนับสนุนตรวจสอบเฝ้าระวังและ 3.จัดส่งชุดเคลื่อนที่เร็วจากส่วนกลาง เพื่อสนับสนุนในพื้นที่หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

- ด้าน นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง ผอ.สพคม. กล่าวว่า ได้นำรถชีวนิรภัยพระราชทานตรวจหาเชื้อโควิด 5 คัน ลงไปตรวจค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 8-9 ก.ย. สามารถตรวจคนไทย 1,641 คน และต่างด้าว 994 คน รวม 2635 คน คาดว่าจะทราบผลภายใน 24-48 ชม. เบื้องต้นพบชาวเมียนมา ส่วนใหญ่มีการสวมหน้ากากอนามัยถึงร้อยละ 98 และเตรียมประสานความร่วมมือทั้งระดับ อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน ในการค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิดและทำคูชนานระหว่างพื้นที่ไทย และเมียนมาด้วย และโดยในวันที่ 8-9 ต.ค. เตรียมลงพื้นที่ที่ตรวจค้นหาผู้ติดเชื้อในพื้นที่อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา

มาตรการของ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, กรุงเทพธุรกิจ, แนวหน้า, มติชน, เดลินิวส์, สยามรัฐ, สยามกีฬา, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ประชาไท, กรมประชาสัมพันธ์, คมชัดลึก, มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, เดลินิวส์, ข่าวสด, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, แนวหน้า, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ, ประชาชาติธุรกิจ, ศูนย์ข่าวแชนนัล, สำนักข่าวอิศรา, one31, js.100, mcot, mthai, newtv, nationtv, workpointtoday, innnews, springnews, tnthailand, thansettakij, nationweekend, prachachat, sanook, thebankokinsight, businesstoday, kapook)

- ศบค. รายงานสถานการณ์ประจำวันที่ 9 ก.ย.63 ไทยพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่ม 1 ราย เป็นชาย อายุ 38 ปี สัญชาติญี่ปุ่น เดินทางเข้าไทยและพักใน ASQ ใน กทม. ยอดผู้ป่วยสะสมรวม 3,447 ราย มีผู้ป่วยรักษาหายเพิ่ม 2 ราย รวมรักษาหายสะสม 3,286 ราย ยังรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 103 ราย ไม่มีเสียชีวิตเพิ่มยอดผู้เสียชีวิตสะสมจึงคงเดิมที่ 58 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, thailandplus)

- กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้การจ่ายเงินค่าตอบแทน อสม. และ อสส.ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ให้เป็นไปตามมติครม.และประกาศสธ. เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน ในส่วนของ กรมบัญชีกลางได้รับแจ้งข้อมูลผู้มีสิทธิรับเงินค่าตอบแทนฯ ข้อมูลบัญชีเงินฝากและจำนวนเงินตามสิทธิทั้งหมดที่ต้องจ่ายของ อสม. และ อสส. ที่ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้ว จะดำเนินการเบิกเงินจากคลังและโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากแต่ละประเภทตามสิทธิที่ต้องจ่ายต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, nationweekend)

นิต้าโพล ร่วมกับ ศูนย์สาธารณสุขประโยชน์และประชาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “ประชาชนยังกลัวโควิด 19 อยู่หรือไม่” พบว่า ร้อยละ 23.04 ระบุว่า กังวลมาก ร้อยละ 36.81 ระบุว่า ค่อนข้างกังวล ร้อยละ 16.81 ระบุว่า ไม่ค่อยกังวล และร้อยละ 23.34 ระบุว่า ไม่กังวลเลย ส่วนความคิดเห็นต่อการรับมือของประเทศไทย หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในรอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 79.24 ระบุว่า สามารถรับมือได้ ความคิดเห็นต่อความเพียงพอของระบบการแพทย์และสาธารณสุข หากเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในรอบที่ 2 พบว่า ส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.14 ระบุว่า มีเพียงพอ

ประเด็นผลกระทบ

1.การสอบสวนโรครณีติดเชื้อผู้ต้องโทษติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด) เว็บไซต์ (เดลินิวส์, isranews, acnews)

-ศบค.รายงานความคืบหน้าการสอบสวนโรคต่อเนื่องจากการณีผู้ต้องขังวัย 37 ปีที่ติดเชื้อภายในประเทศ และตรวจพบเชื้อเมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค รายงานว่า จำนวนผู้สัมผัสเสี่ยงทั้งหมด 1,003 ราย แบ่งเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 119 ราย ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 884 ราย โดยผลตรวจ 537 ราย ยังไม่พบเชื้อ และอยู่ระหว่างการรอผลอีก 32 ราย

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (คมชัดลึก, สยามรัฐ, มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, thaiquote)

-โรงเรียนสารสาสน์วิเทศศึกษา ออกแถลงการณ์ชี้แจงสถานการณ์เฝ้าระวังโควิด 19 ในโรงเรียน สรุปว่า เนื่องจากมีการส่งข่าวทางไลน์และสื่อช่องทางอื่นๆ เรื่อง นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนติดเชื้อโควิด 19 และโรงเรียนถูกสั่งปิด ขอยืนยันว่า ภายในโรงเรียนไม่มีครู บุคลากร หรือนักเรียนคนใดติดเชื้อ แต่ต้องพิจารณาปิด เนื่องจากในการสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค พบว่า ผู้ติดเชื้อภายในประเทศ รายล่าสุด ได้เดินทางไปที่ใดบ้าง สถานที่นั้นจะต้องได้รับการติดตามในเรื่องมาตรการควบคุมโรคและต้องทำการบิ่คกั้นนี้ เพื่อลดความวิตกกังวลของผู้ปกครองนักเรียนและความสะดวกในการทำ

ประเด็นข่าว

ความสะอาดบึก คลื่นนิ่ง โรงเรียนจึงประกาศปิดตั้งแต่วันที่ 8-11 ก.ย.63 โดยไม่ได้มีคำสั่งปิดโรงเรียนจากหน่วยใดทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากมีผู้ใดเสนอข่าวกระจายข่าวเป็นเท็จ อันสร้างความวุ่นวายและเสื่อมเสียมายังโรงเรียน โรงเรียนจะดำเนินการทางกม.ทันที

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์)

-น.ส.พจนา ถึกแปลก ผอ.รพ.สต.บ้านคลองนาเกลือร้อย จ.สมุทรปราการ กล่าวว่าการณดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนการสอบสวนโรคของกระทรวงสาธารณสุข จากกรณีผู้ต้องหาชาย อาชีพตีเจ ที่ตรวจพบติดเชื้อ โควิด 19 และปรากฏใหม่ไลน์ มีเดินทางมาที่โรงเรียนแห่งนี้ จึงได้ทำการคัดกรองโรค และดำเนินการทำบึกคลื่นนิ่ง เพื่อฆ่าเชื้อและทำความสะอาดทั้งระบบ อย่างไรก็ตาม จากการเฝ้าระวังยังไม่พบมีผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมแต่อย่างใด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 7,TNN, tnthailand, newtv)

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า เรื่องนี้กรมควบคุมโรคแถลงข่าวเมื่อ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา โดยเป็นครอบครัวของดีเจ ที่มีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด 6 คน ผู้ปกครองรายนี้ ไม่ได้พบเชื้อโควิด 19 และจะครบกำหนดกักกัน 14 วัน ในวันที่ 10 ก.ย.นี้ ดังนั้นนักเรียนและครูที่โรงเรียน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสกับเด็กที่ไม่พบเชื้อจึงไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ขณะที่ผู้ปกครองรายนี้ไปส่งเด็กที่หน้าโรงเรียนเท่านั้นไม่ได้เข้าไปในโรงเรียน และได้สวมหน้ากากอนามัย จึงมีเจ้าหน้าที่ที่ทำหน้าที่ตรวจคัดกรองหน้าโรงเรียน 3 คนเป็นกลุ่มเสี่ยง ขณะในโรงเรียนจึงไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงสูง ทำให้โอกาสได้รับเชื้อแทบไม่มี เพราะไม่ได้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อโดยตรง ประกอบกับผ่านมากกว่า 2 สัปดาห์แล้ว จึงไม่ต้องกังวล แต่ยังคงตระหนักในการป้องกันโรค

2. การตรวจสอบชายเกาหลีติดเชื้อโควิดจากไทย

สื่อที่นำเสนอ : thebangkokinsight

-เฟซบุ๊กเพจ “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์” รายงานความก้าวหน้ากรณีชายเกาหลีติดเชื้อโควิด จากไทยโดยมีประวัติอยู่ในกม.บริเวณเขตวังทองหลางว่า ทีมoperation 3 ร่วมกับศูนย์บริการสาธารณสุข 15 ลาดพร้าว ลงพื้นที่สอบสวนโรค ณ เดอะสไมล์ แมนชั่น ลาดพร้าว 102 โดยค้นหาผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คน เป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแมนชั่น และ เจ้าหน้าที่สำนักงาน ผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ 70 คน คือผู้เข้าพักอาศัยในแมนชั่น ได้เก็บตัวอย่างผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 2 คนส่งตรวจ สปคม. แจกชุด HQ2 แก่ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พร้อมแนะนำการปฏิบัติตัว เฝ้าระวังผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำทุกวัน โดยจะติดตามผลตรวจและประสานกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์)

ด้าน พล.ต.ต.ปิติ นิธิินทเศรษฐ์ ผบก.ตม.1 กล่าวถึงกรณีที่มีชาวนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี ตรวจพบเชื้อโควิด 19 หลังกลับจากไทย ว่า ตรวจสอบพบว่า นักท่องเที่ยวคนดังกล่าวทราบชื่อ นายคิม ชาวเกาหลีใต้ เดินทางมาจากเวียงจันทน์ เข้ามาประเทศไทยวันที่ 16 มี.ค. จากนั้นวันที่ 20 ส.ค. ได้เดินทางขอต่ออายุหนังสือเดินทางที่ ตม.ส่วนย่อยเมืองทองธานี กระทั่งวันที่ 3 ก.ย. นายคิมไม่ได้เดินทางมาฟังผลการอนุญาตการให้อยู่ต่อ จากนั้นเวลา 00.15 น. วันที่ 4 ก.ย. นายคิมเดินทางกลับประเทศเกาหลีใต้โดยผ่านช่องทาง ตม.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนจะมีข่าวว่า นายคิม ติดเชื้อในวันที่ 5 ก.ย. เมื่อทราบข่าวการติดเชื้อของนายคิม ได้ตรวจสอบพบว่ามีตำรวจชั้นประทวน 1 นาย และนายตำรวจหญิง ยศ ร.ต.อ. อีก 1 นาย ที่ประจำอยู่ส่วนย่อยเมืองทองธานี ใกล้ชิดกับนายคิม จึงได้ส่งตัวทั้ง 2 นาย ไปตรวจหาเชื้อที่ รพ.เวสต์เมดิคอลเซ็นเตอร์ แต่ไม่พบเชื้อ รวมถึงให้ผู้ที่ใกล้ชิดตำรวจทั้ง 2 นาย รวมทั้งหมด 28 คน หยุดงานพร้อมไปตรวจหาเชื้อเช่นกัน ซึ่งผลก็ออกมาไม่พบเชื้อ อย่างไรก็ตามเพื่อความมั่นใจวันนี้ได้ส่งตัวทั้งหมดไปตรวจซ้ำอีกรอบด้วย

3.ปิดมัสยิดอัสดีกาว

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-สสจ.เชียงใหม่ แถลงกรณีมีกระแสข่าวการปิดมัสยิดอัสดีกาว เนื่องจากมีมุสลิมต่างด้าวเข้าชายเฝ้าระวังกักตัวและรักษานั้น ได้ประสานงานกับเทศบาลนครเชียงใหม่ และ ศปค. อำเภอเมืองเชียงใหม่ ส่งทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ พบว่า เป็นชายไทย อายุ 29 ปี อาชีพสถาปนิก มีบ้านพักอยู่ในเชียงใหม่ เดินทางกรุงเทพ-เชียงใหม่ เป็นประจำ ปกติจะไปละหมาดที่มัสยิดข้างศาลาน แต่เมื่อวันศุกร์ที่ 4 ก.ย.63 ได้ไปทำธุระในพื้นที่ใกล้กับมัสยิดอัสดีกาว ได้เข้าไปคัดกรองอุณหภูมิที่มัสยิด เพื่อที่จะเข้าไปละหมาด วัดอุณหภูมิ ได้ 37.8 องศา เนื่องจากเดินตากแดดมาระยะทางค่อนข้างไกล จนท.ไม่อนุญาตให้เข้า จึงเดินทางกลับ และได้แวะห้างแห่งหนึ่ง วัดไข้ 2 ครั้ง พบอุณหภูมิปกติไม่มีไข้ ไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศหรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงแต่อย่างใด เนื่องจากจนท.ของมัสยิดไม่รู้จักและไม่เคยเห็นชายคนดังกล่าว เข้าใจผิดคิดว่าต่างด้าว มัสยิดข้างศาลานทราบเรื่อง จึงได้ทำการประกาศปิดมัสยิด เพื่อทำความสะอาดและวางแผนการป้องกันควบคุมโรค จนทำให้เกิดการเข้าใจผิดและสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชน ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจของชายคนดังกล่าว ส่งตรวจหาเชื้อโควิดที่รพ.นครพิงค์ วันที่ 8 ก.ย. 63 และอยู่ระหว่างรอผลตรวจ

4. Special Tourist Visa

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ) เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์)

-นายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. กล่าวว่า มาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ที่มีนายกฯ เป็นประธาน เห็นชอบมาตรการให้ออกวีซ่าท่องเที่ยวพิเศษให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ (Special Tourist Visa) เข้ามาในเที่ยวประเทศไทย โดยจะต้องทำการกักตัว 14 วัน หากไม่พบติดเชื้อโควิด-19 ก็สามารถเดินทางไปเที่ยวในประเทศไทยได้ทั้งหมด ได้ให้ก.การท่องเที่ยวฯ ไปหารือรายละเอียดกับก.ต่างประเทศ เพื่อเลือกประเทศที่นักท่องเที่ยวต่างชาติจะเดินทางเข้ามาได้ ไปหารือกับฝ่ายความมั่นคง รวมถึง ศบค. หากทั้งหมดเห็นชอบก็ดำเนินการ หากไม่เห็นชอบก็ไม่ทำ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด)

-ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการ ททท. เปิดเผยว่า จะเปลี่ยนมาตรการจากภูเก็ตโมเดล เป็นคำใหม่คือ STV ย่อมาจาก Special Tourist Visa

ประเด็นข่าว

ให้คนต่างชาติที่ต้องการเข้ามาในไทย จะต้องขอวีซ่าประเภทนี้ให้ได้ก่อน มีระยะเวลาให้อยู่ในไทยได้ 90 วัน และต่อได้อีก 2 ครั้ง ครั้งละ 90 วัน รวม 270 วัน ซึ่งเหมาะสมกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการมาพำนักระยะยาวในไทยและจะต้องถูกกักตัว

5.เครื่องวัดอุณหภูมิที่ฝ่ามือ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)

-ร้านสะดวกแห่งหนึ่งได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิ โดยให้วัดอุณหภูมิจากฝ่ามือ แทนที่จะวัดจากหน้าผากหรือบริเวณศีรษะ รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาฯ แสดงความเห็นผ่านแฟนเพจว่า เครื่องวัดอุณหภูมิไม่ควรเอาไปวัดที่ฝ่ามือ ทาง การแพทย์แล้ว ไม่แนะนำให้ใช้วิธีสแกนวัดที่บริเวณอื่นที่ไม่ใช่หน้าผาก การพยายามปรับปรุงวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าที่เข้าร้าน โดยให้ลูกค้า เป็นผู้วัดเองกับเครื่องวัด แม้ว่าจะเป็นเวลาที่ดี ช่วยประหยัดแรงงาน แต่ก็ควรจะให้วัดที่หน้าผากมากกว่า จะได้ค่าอุณหภูมิที่แม่นยำกว่าวัดที่ฝ่ามือ

6.วัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : twitter

-ผู้ใช้งานทวิตเตอร์ ทวิตข้อความว่า วัคซีนโควิด 19 ของม.ออกซ์ฟอร์ดและ u.AstraZeneca ที่กำลังทดสอบเฟส 3 (วัคซีนที่บ.Siam Bioscience, ม.มหิดลจะนำเข้ามาในไทย โดยการสนับสนุนของรัฐบาล) ถูกสั่งหยุดชั่วคราว เนื่องจาก 1 ในอาสาสมัครมีอาการรุนแรง ยังไม่รู้เป็นผลข้างเคียงหรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวหุ้น, ข่าวสด,ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (bbc)

-รัฐบาลสหราชอาณาจักรประกาศห้ามการพบปะกันเกิน 6 คน เริ่มบังคับใช้วันที่ 14 ก.ย. ฝ่าฝืนมีโทษปรับ 100 ปอนด์ หรือราว 4,000 บาท หลัง ยอดผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในอังกฤษ พุ่งสูงขึ้น ม.ออกซ์ฟอร์ดและแอสตราเซนกา(AstraZeneca) บริษัทยาและชีวเภสัชภัณฑ์ของอังกฤษ-สวีเดน ประกาศ พักโครงการทดลองวัคซีนโควิด 19 หลังผู้เข้าร่วมการทดลองคนหนึ่งล้มป่วยโดยไม่สามารถอธิบายได้ วัคซีนตัวนี้ ประสบความสำเร็จในการทดลองในขั้น ที่ 1 และ 2 มาแล้ว การทดลองในระยะ 3 ซึ่งเริ่มไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาให้คนราว 30,000 คนจากสหรัฐฯ สหราชอาณาจักร บราซิล และแอฟริกาได้ มาร่วมการทดลอง ที่นักวิจัยมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดบอกว่านี่เป็นเรื่องปกติ และที่จริงแล้ว ก็เคยต้องพักการทดลองมาแล้วก่อนหน้านี้

-นิวยอร์ก ไทมส์ รายงานโดยอ้างแหล่งข่าวเป็นคนที่คุ้นเคยกับการทดลองผู้หนึ่งระบุว่าผู้เข้าร่วมอยู่ในประเทศอังกฤษรายหนึ่ง เกิด อาการไขสันหลังอักเสบขึ้น ทั้งนี้ อาการดังกล่าวมักเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการติดเชื้อไวรัส อย่างไรก็ตาม ยังไม่เป็นที่ชัดเจนว่าอาการดังกล่าวเกิดขึ้นจาก การได้รับวัคซีนของแอสตราเซนกา หรือไม่

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ศูนย์ข่าวแปซิฟิก)

- WHO เตือนว่า ขณะนี้มีการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค โควิด-19 อยู่เกือบ 180 แห่งทั่วโลก และยังไม่มียาที่ใดที่เสร็จสิ้นกระบวนการทดสอบระยะ สุดท้าย แม้แต่วัคซีนของจีนและรัสเซีย ยังถือว่าอยู่ระหว่างการทดสอบ โดยทาง WHO คาดว่าจะยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จากที่ใดที่สามารถ ผ่านการรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐานของดับเบิลยูเอชโอได้ในปีนี้ เพราะการทดสอบเรื่องความปลอดภัยของวัคซีนนั้นต้องใช้เวลาอันยาวนานและมีความสำคัญยิ่งยวด

-ด้านนางโซเมีย สวามินาธาน หัวหน้านักวิทยาศาสตร์ประจำองค์การอนามัยฯ ความเป็นเรื่องสำคัญที่สุด หลัง บริษัทแอสตราเซนกา บริษัทยาชั้นนำของอังกฤษ-สวีเดน หนึ่งในผู้วิจัยวัคซีนชั้นนำหยุดการทดลองวัคซีนชั่วคราว

7.การเฝ้าระวังการลักลอบเข้าประเทศผิดกฎหมาย

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์,ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, แนวหน้า,)

-ศบค.มท.เผย ปลัดก.มหาดไทย สั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด ดำเนินการ 3 มาตรการเข้มข้น ได้แก่ 1.ให้จังหวัดชายแดนที่มีพื้นที่ติดต่อกับเมียนมา เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังไม่ให้มีการลักลอบเดินทางเข้ามาในประเทศไทยโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค 2.ให้จังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับชายแดนซึ่งมีเส้นทางคมนาคมทั้งสายหลัก สายรอง ต่อเนื่องกัน จัดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจตรา เฝ้าระวัง และสกัดกั้นผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หากพบให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข 3.ให้ทุกจังหวัดบูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ติดตามค้นหาแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ทั้งในสถานประกอบการและสถานที่ทำงานที่มีการใช้แรงงานต่างด้าว หากพบให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายและมาตรการทางด้านสาธารณสุข รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ช่วยกันเฝ้าระวัง สอดส่อง หากพบหรือมีบุคคลต้องสงสัยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบกลับเข้าประเทศไทยโดยผิดกฎหมาย ให้แจ้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอำเภอ หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ทางสายด่วน 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดำเนินการต่อไป

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ประชาชาติธุรกิจ

-พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งามทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า กองทัพบก ยังคงดำเนินมาตรการเฝ้าตรวจแนวชายแดนป้องกันคนต่างด้าวลักลอบเข้าไทย ผิดกฎหมายและไม่ผ่านกระบวนการคัดกรองโรค อย่างไรก็ตามขอความร่วมมือจากประชาชน หากพบเห็นพฤติกรรมลักลอบเข้าเมืองในพื้นที่ ชายแดนโดยผิดกฎหมายและไม่ผ่านการตรวจคัดกรอง ขอให้แจ้งผู้นำชุมชนหรือกองกำลังชายแดนกองทัพบกประจำพื้นที่ เพื่อร่วมกันเป็นปราการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยสามารถแจ้งได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ตามพื้นที่จังหวัดชายแดนดังนี้ กกล.ผาเมือง พื้นที่ จ. เชียงใหม่ (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4) โทร.0-5311-4804 พื้นที่ จ.เชียงใหม่ (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2) โทร.0-5375-8589 กกล.นเรศวร จ.ตาก และ แม่ฮ่องสอน โทร.0-5551-5839-40 กกล.สุรสีห์ พื้นที่ จ.กาญจนบุรี แจ้งฉก.ลาดหญ้า โทร. 0-3459-9481 พื้นที่จ.ราชบุรี และจ.เพชรบุรี แจ้งที่ ฉก.ทัพพระยาเสือ โทร.0-3239-5205 ส่วนพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ แจ้งได้ที่ฉก.จงอางศึก โทร.0-3266-1889 และกกล.เทพสตรีพื้นที่ จ.ระนอง ติดต่อ (หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25) โทร.0-7786-2232

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(เดลินิวส์, ไทยรัฐ)

ประเด็นข่าว

-พล.ต.ต.สุรพงษ์ ชัยจันทร์ รอง ผบ.ช.ตม. กล่าวชี้แจงกรณีที่มีข่าวการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รอบสองในเมียนมา ทำให้ชาวเมียนมาอพยพต่อคิวแน่นด่านแม่สอด จ.ตาก เพื่อจะเข้าไทย ว่า เมื่อตรวจสอบพบว่า ภาพที่เผยแพร่เป็นภาพเก่าที่มีการเสนอข่าวผ่านเว็บไซต์หนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งของอินเดีย ซึ่งเป็นภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 22 มี.ค. ในช่วงที่โควิด 19 เริ่มระบาด สถานประกอบการก็เริ่มปิดตัว ทำให้แรงงานชาวเมียนมา ต้องเดินทางกลับประเทศ ซึ่งเหตุการณ์นี้เป็นกรรณเหตุเดินทางออก ไม่ได้เป็นการรอเข้ามาในประเทศไทย

-ปลัดอำเภอบ้านคา นำเจ้าหน้าที่ไปจับแรงงานชาวเมียนมาลักลอบมาอยู่อาศัยในพื้นที่หมู่ 1 ต.บ้านคา ได้ 9 คน ไม่มีเอกสารการเดินทาง ให้การว่าลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติได้ไม่นาน นำส่งตำรวจ สภ.บ้านคา ดำเนินคดีขอหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่อาศัยในไทยโดยไม่ได้รับอนุญาต

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (sanook)

-ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติ ตร. จับต่างด้าวกัมพูชาลักลอบเข้าไทย 23 คน เป็นชาย 13 คน หญิง 9 คน และเด็กชาย 1 คน โดยได้ลักลอบเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติ บริเวณหน้าวัดหน้างามเขตติดต่อดงพระยา จ.สระแก้ว และหลบซ่อนตัวในป่าบริเวณดังกล่าว ต่อมาบริเวณดังกล่าว 2 ครั้ง รับกลุ่มคนดังกล่าวและสัมภาระเดินทางเข้ามา บริเวณพื้นที่ตอนใน จนกระทั่งมาถึงบริเวณป่ายูคาลิปตัส เขาหินซ้อน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา และรถยนต์กระบะ 2 คันได้ทิ้งกลุ่มคนต่างด้าวให้หลบซ่อนตัวในบริเวณดังกล่าวแล้วหลบหนีไป ได้ประสานสาธารณสุขจังหวัดมาทำการสอบสวนโรคกลุ่มคนต่างด้าวดังกล่าวต่อไป

-รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง “การเฝ้าระวัง ติดตาม ค้นหา บุคคลต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย”

8. เตรียมนำเข้าแรงงานลำไย500คน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ประชาชาติธุรกิจ)

-นพ.อภิรักษ์ พิสุทธิอาภรณ์ นพ.สสจ.จันทบุรี เปิดเผย ว่า โดยอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ในวันที่ 15 ก.ย. หากได้รับการอนุมัติจาก ศบค.จังหวัดจันทบุรี เพื่อผ่อนผันให้ ผู้ประกอบการนำเข้าแรงงานกัมพูชาเข้ามาเก็บลำไยได้ตลอดแรกจำนวน 500 คน ใน อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว ทางจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี มาตรการสาธารณสุขก็เตรียมพร้อมอย่างเข้มงวด โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบระบบการใช้แรงงานด้วย ทั้งจัดหางานจังหวัด ตรวจสอบคนเข้าเมือง และสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบต้องเป็นต้นเรื่องแจ้งรายชื่อไปที่สำนักงานจัดหางาน พร้อมเอกสารแรงงานที่ตรวจสอบได้ เช่น บอริเตอร์พาสเพื่อ ติดตามตัว ผ่านเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะตรวจเชื้อไวรัส โควิด 19 ครั้งที่ 1 ถ้ามีผลบวกจะส่งกลับทันที จากนั้นส่งไปสถานที่กักตัว 14 วัน ในรีสอร์ทที่จัดเตรียมไว้ 12 แห่ง หรือ ล้ง 3 แห่ง การจัดที่พักจะมีเจ้าหน้าที่ปกครองดูแลควบคุม ทีมละ 4 คนต่อสถานที่ 1 แห่ง วันที่ 12 หรือ 13 จะมีการตรวจเชื้อครั้งที่ 2 ถ้าไม่พบเชื้อให้นายจ้างรับไปทำงานทันที ถ้าตลอดแรกไม่มีปัญหาตลอดต่อไปอาจเพิ่มจำนวนเป็นตลอดละ 1,000 คน ขึ้นอยู่กับสถานที่พัก และกำลังของจนท.สาธารณสุข คาดว่าเมื่อถึงเดือนธันวาคมปีนี้ จะนำเข้าแรงงานได้ถึง 6,000 คน หรือ 10,000 คน หากแรงงานยังขาดแคลนก็ควรรวมตัวกันแชร์การใช้แรงงานไทย เพื่อให้มีความเสี่ยงน้อยที่สุด สถานที่กักตัวอาจจะใช้วัด (ถ้าวัดยินยอม) จะรับได้ถึง 4,000 คน แต่ต้องมีหน่วยงานมาช่วย หรือกาง เต็นท์ในที่โล่งกว้าง ค่าใช้จ่ายจะถูกลง

9.เตรียมเปิดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา)

-นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา มอบหมายกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ทีมตรวจบูรณาการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดนครราชสีมา (ศปก.จ) ภายใต้อำนาจการตรวจโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา โดยทีมแพทย์ที่เข้าตรวจความเรียบร้อยที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 ประกอบด้วย สสจ.นครราชสีมา, ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา, ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา, สคร. ที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา, สสอ.เมืองนครราชสีมา, การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา, สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา และกลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย เป็นการออกปฏิบัติการร่วมกับทีมบูรณาการจังหวัดนครราชสีมาในการเตรียมการจัด การแข่งขันฟุตบอลไทยลีก 2020 ที่จัดโดยสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย สำหรับนครราชสีมา มาสด้า เอฟซี จะลงเล่นที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เป็นครั้งแรกของฤดูกาล 2020 ในวันที่ 6 วันอาทิตย์ที่ 20 ก.ย. เกมเปิดบ้านรับมือ สิงห์ เชียงราย ยูไนเต็ด เวลา 19.00 น.

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (mangozero)

-เพจ Thai League ได้ประกาศจำนวนผู้เข้าชมภายในสนามแต่ละทีมตามนโยบายของ ศบค. อาทิ บุรีรัมย์ ยูไนเต็ด - 4,000 คน, นครราชสีมา มาสด้า เอฟซี - 4,000 คน, ทูร แบงค็อก ยูไนเต็ด - 4,000 คน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด, ผู้จัดการรายวัน 360 องศา, มติชน) เว็บไซต์ (สำนักข่าวอินโฟเควสท์, ไทยรัฐ, xinhua, สริงนิวส์, เดลินิวส์, ผจก., กรุงเทพมหานคร)

-**อินเดีย** เผยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 89,706 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 4,370,128 ราย เสียชีวิตอีก 1,115 ราย ยอดรวมผู้เสียชีวิต 73,890 ราย

-**ซีเรีย** จนท. ยูเอ็น ประจำซีเรีย ได้รับการยืนยันว่ามีผู้ป่วยโรคโควิดถึง 42 คน จากสมาชิกในครอบครัวทั้งคู่สมรส ลูก พ่อแม่ คนรับใช้ แสดงอาการคล้ายป่วยโควิด 19 แล้วกว่า 200 คน

-**จีน** รัฐบาลจีนประกาศเปลี่ยนวิธีการนับจำนวนผู้ติดเชื้อ นอกจากจะนับผู้ที่ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อแล้ว จากนั้นจะนับผู้ติดเชื้อที่มีอาการของโรคด้วย

-**เมียนมา** กักตัวจนท.ประจำทำเนียบประธานาธิบดีและมนตรีแห่งรัฐรวมเกือบ 30 คน หลังตรวจพบผู้ป่วยโควิด ในพื้นที่ ขณะที่ผู้ป่วยติดเชื้อในประเทศเพิ่มอีก 98 คน ทำให้ยอดผู้ป่วยติดเชื้อโควิดสะสมรวมเป็น 1,807 คน

-**ฟิลิปปินส์** มีผู้ติดเชื้อจำนวน 3,176 ราย ส่งผลให้ขณะนี้ฟิลิปปินส์มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมอยู่ที่ 245,143 ราย ซึ่งเป็นจำนวนสูงที่สุดในกลุ่ม

ประเด็นข่าว

ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

-**บราซิล** รัฐบาลเตรียมฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดให้กับประชาชนทุกคน ในเดือนม.ค. 64

-**อียิปต์** พบผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 ในประเทศกว่า 100,041 คน และมีผู้เสียชีวิตมากถึง 5,541 คน

-**สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทั่วโลก** เว็บไซต์ worldometers รายงานสถานการณ์ จำนวนผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 27,771,927 ราย เสียชีวิตแล้ว 902,550 คน และรักษาหายแล้ว 19,853,984 คน สหรัฐอเมริกา ยังเป็นชาติที่มีจำนวนผู้ป่วยสะสมสูงสุด 6,514,376 คน เสียชีวิตแล้ว 194,037 คน ตามมาด้วย อินเดีย โดยรอบ 24 ชม.อินเดียมีจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงเกือบแตะ 9 หมื่นราย และติดเชื้อสะสมด้วยจำนวน 4,374,314 คน เสียชีวิตแล้ว 73,953 คน, อันดับ 3 บราซิล ติดเชื้อ 4,165,124 คน เสียชีวิตแล้ว 127,517 คน, อันดับ 4 รัสเซีย ติดเชื้อ 1,041,007 คน เสียชีวิต 18,135 คน และอันดับ 5 เปรู ติดเชื้อ 696,190 คน เสียชีวิต 30,123 คน

ร.มว. สธ. ได้รับเลือกเป็นปร.คกก.อนามัยโลก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ไทยโพสต์, เดลินิวส์, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยโพสต์, ผจก., thansettakij, matchonweekly, thaiquote)

-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และร.มว. สธ. กล่าวว่า ได้รับเลือกจากที่ประชุมคณะกรรมการอนามัยโลก ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประกอบด้วยสมาชิก 14 ประเทศ ให้เป็นประธานคณะกรรมการฯ โดยดำรงวาระ 1 ปี (ถึงปี 2564) จากการศึกษาประเทศไทยสามารถจัดการสถานการณ์โควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จนเป็นที่ชื่นชม และเป็นตัวอย่างที่ดีตัวอย่างหนึ่งของโลก โดยร.มว.สาธารณสุขประเทศภูฏาน เป็นผู้เสนอชื่อ มีร.มว.สาธารณสุขของอินโดนีเซียเป็นผู้รับรอง และในการประชุมวันที่ 10 ก.ย.นี้ ตนเองทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมคกก. จะนำเรื่องปัญหาสาธารณสุขต่างๆ นโยบาย แผนความร่วมมือระหว่างประเทศภูมิภาค และความช่วยเหลือกันระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งทุกประเทศเน้นไปที่เรื่องโควิด 19 และนำเรื่องดังกล่าวมาเป็นวาระแห่งชาติ

แฮกระบบคอมพิวเตอร์.สระบุรี

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน เดลินิวส์ ไทยโพสต์ แนวหน้า) ,เว็บไซต์(มติชน ไทยโพสต์ ไทยรัฐ โพสต์ทูเดย์ เดลินิวส์ คมชัดลึก ผู้จัดการ สยามรัฐ กรุงเทพธุรกิจ ศูนย์ข่าวแปซิฟิก จส.100 สำนักข่าวไทย newtv.thestandard thebankokinsight acnews innnews)

-เสนอข่าว นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ ผู้ตรวจราชการ สธ.เขตสุขภาพที่ 4 พร้อมด้วย นพ.อนันต์ กนกศิลป์ ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แดงลงกรณีเกิดเหตุไวรัสโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ รพ. สระบุรี ว่า เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 รพ.สระบุรี ถูก ไวรัสชื่อ แรนซัมแวร์ (Ransomware) โจมตีระบบ รวมถึงฐานข้อมูลระบบบริการผู้ป่วย ทำให้ไม่สามารถสืบค้นข้อมูลประวัติเก่าหรือให้บริการออนไลน์ได้ ร.มว. สธ. และปลัด สธ.ได้สั่งการให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนอุปกรณ์เบื้องต้น เช่น เซิร์ฟเวอร์ ซอฟต์แวร์ ฯลฯ ที่จำเป็น เพื่อให้ รพ.สระบุรี ได้สร้างระบบสำหรับให้บริการประชาชนโดยเร็ว พร้อมทั้งประสานผู้เชี่ยวชาญจากกระทรวงดิจิทัลฯ) แก้ไขปัญหา ร่วมกับการใช้ระบบออนไลน์ และควบคุมแมนวอล จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่เกิปัญหานี้ไม่ได้สูญหาย เพียงแต่ถูกล็อกไว้ ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ คาดว่าจะแก้ไขแล้วเสร็จใน 1 สัปดาห์ ส่วนกรณีไวรัสเรียกค่าไถ่ที่รายงานตามข่าว สูงถึง 200,000 บาทคอยน์ ยังไม่มีรายงาน เบื้องต้นเป็นการลือกรหัส แต่ไม่ได้รับจำนวนเงิน เพียงแต่ทิ้งอีเมลให้ติดต่อกลับไป อย่างไรก็ตาม รพ.ไม่สามารถเข้าไปใช้ข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ได้ จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลด้านสุขภาพจะไม่ถูกดึงออกไปจากระบบสู่ภายนอก แต่อาจเกิดความล่าช้าในการรับบริการ

-นพ.อนันต์ กล่าวว่า กรณีที่เกิดขึ้นไม่ใช่การจงใจที่จะเจาะหรือโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ของ รพ.สระบุรี แต่คาดว่าเป็นการนำแฮนดีไรว์รจากภายนอกเข้ามาใช้ในรพ.หรือเปิดอีเมลอื่น ๆ ทำให้ติดไวรัสและถูกโจมตีดังกล่าว แม้ว่ารพ.จะมีระบบป้องกันอยู่แล้วก็ตามซึ่งหลายรพ.ก็เคยถูกโจมตีมาก่อน แต่ไม่ใช่ข้อมูลสำคัญ วางแนวทางการแก้ไขปัญหาวางไว้ 2 แบบ คือ 1.ติดต่อคน แหกข้อมูล ซึ่งได้ส่งอีเมลทิ้งไว้ เพื่อขอรหัสเข้าไปปลดล็อกข้อมูล และ 2. สร้างระบบข้อมูลใหม่มาทดแทน และนำข้อมูลเดิมที่เก็บสำรองไว้ในสธ. คาดว่าจะใช้ทางเลือกในส่วนที่ 2 แทน สำหรับแนวทางการแก้ไขคือ รพ.ต้องใส่ใจอย่านำข้อมูลภายนอกเข้ามาใช้ภายใน ในอนาคตเตรียมของบประมาณ 2,000 ล้านบาท เพื่อมาจัดทำฐานข้อมูลสุขภาพกลางสำหรับประชาชน

-ด้าน พ.ต.อ.ภูษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. กล่าวว่า ได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวน สภ.เมืองสระบุรี ว่า ผู้แทนรพ.สระบุรี เข้ามาแจ้งความ มีคนร้ายส่งไวรัส "Ransomwarevoidcrpt" เข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้ฐานข้อมูลผู้ป่วยและระบบเครือข่ายการสื่อสารสายในใช้ไม่ได้ และหากต้องการกู้คืนจะต้องจ่ายค่าไถ่จำนวนมหาศาล ซึ่งเข้าข่ายการกระทำความผิดฐาน ตามมาตรา 5, 7, 9 แห่ง พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์ฯ โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เชี่ยวชาญอยู่ระหว่างเร่งแก้ไขและติดตามจับผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว

-ด้านนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ ร.มว. สธ. กล่าวว่า กำลังดำเนินการแก้ไขอยู่ โดยมีการประสานกับทางกระทรวงดิจิทัลฯให้เข้ามาช่วยหาวิธีป้องกัน จึงขอให้ประชาชนมั่นใจและไม่ต้องกังวลในเรื่องการให้บริการประชาชนเพราะโรงพยาบาลแต่ละแห่ง มีการแบ็กอัพข้อมูลและระบบที่สามารถรองรับปัญหาต่าง ๆ ได้อยู่แล้ว กรณีนี้ถือเป็นเรื่องใหม่จึงต้องตรวจสอบให้ได้ว่าป็นฝีมือใคร

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (innnews)

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. โพสต์ชูปักประณามโจรเทคโนโลยี ที่เรียกค่าไถ่กับ รพ.สระบุรี

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ ผู้จัดการ)

-นพ.ธีระศักดิ์ คงมั่น รอง ผอ.รพ.สระบุรี แดงข่าวว่า จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รพ.สระบุรีได้ดำเนินการแก้ไข โดยเริ่มระบบการทำงานโดยคนทั้งหมดทันที และกู้คืนฐานข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ และข้อมูลบางส่วนไม่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผล LAB และ X-Ray ประวัติยาเดิมบางส่วน ทั้งนี้ จากเหตุการณ์ดังกล่าว แม้ทางรพ.สระบุรี มีการสำรองข้อมูลสม่ำเสมอ แต่เนื่องจากการโจมตีฐานข้อมูลได้กระทำอย่างรวดเร็ว และกระทำในระหว่างการสำรองข้อมูลซึ่งไม่สามารถป้องกันฐานข้อมูลไว้ได้ โรงพยาบาลสระบุรีจะเร่งดำเนินการแก้ไขโดยการถอดรหัสและวางระบบปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ใหม่โดยเร็ว

ประเด็นข่าว

สื่อนำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยโพสต์ thaiPBS)

-นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลฯ กล่าวว่า ได้ส่งทีมงานจากสำนักงานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเน็ตด้า และผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่รพ. สระบุรีแล้ว ซึ่งข้อมูลบางส่วนน่าจะถูกลบมาได้ และมีข้อมูลบางส่วนอาจจะต้องติดตาม และพบว่ามีการติดต่อมาเพื่อเรียกค่าไถ่แลกกับการปลดบล็อก การแฮ็ก ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการแฮ็กครั้งนี้มีการทำจริง โดยขอค่าไถ่เป็นค่าตอบแทนเงินบิทคอย ซึ่งคงเป็นผู้เชี่ยวชาญพอสมควรก็ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ดำเนินการ แต่วันนี้จะต้องเร่งกู้ประวัติคนไข้กลับมา เพื่อให้สะดวกต่อทางการแพทย์ แต่ยังไม่มีการนำข้อมูลไปทำให้โรงพยาบาลเสียหาย ส่วนการ ติดตามผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีนั้นตำรวจอยู่ระหว่างดำเนินการ

กัญชาทางการแพทย์

สื่อนำเสนอ : นสพ. (กรุงเทพธุรกิจ)

- ญ.นันทกาญจน์ สุวรรณปิฎกกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อภ. เปิดเผยว่า จากที่ อภ.ได้กระจายผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ให้กับระบบบริการกัญชาทางการแพทย์ผ่านโครงการวิจัย และคลินิกกัญชาทางการแพทย์ในสถานพยาบาลต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562 ล่าสุด ได้มีการรายงานผลการศึกษาค่าใช้ผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์ของ อภ. โดยได้ติดตามประสิทธิผลการใช้ผลิตภัณฑ์กัญชา GPO CBD เค้น ในผู้ป่วยเด็ก โรคลมชักรักษายาก และโรคลมชักที่ดื้อต่อยารักษา 16 ราย ซึ่งผลการศึกษาพบว่าสามารถควบคุมอาการชักในผู้ป่วย 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 62 และ ผลการประเมินของผู้ดูแลคิดว่าอาการชักดีขึ้น โดยคะแนนประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 5-6 คะแนนจากคะแนนเต็ม 7 คะแนน นอกจากนี้ สถาบันประสาทวิทยา ยังได้ติดตามประสิทธิผลการใช้ GPO THC : CBD (1 : 1) ในการรักษาอาการกล้ามเนื้อหดเกร็งในผู้ป่วยปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ที่ไม่ตอบสนองต่อการ รักษาด้วยวิธีมาตรฐาน จำนวน 7 ราย จากการประเมินโดยแพทย์มีผู้ป่วยที่อาการดีขึ้น จำนวน 5 ราย ส่วนการศึกษาในผู้ป่วยพาร์กินสัน 16 ราย หลังจากได้รับผลิตภัณฑ์ GPO THC:CBD (1:1) เป็นเวลา 3 เดือน พบว่า ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น นอนหลับและคุณภาพชีวิตดีขึ้น โดยไม่พบผลกระทบบต่อ ความจำของผู้ป่วย

สำหรับผู้ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายแบบ ประคับประคอง ที่เข้าร่วมโครงการ 14 ราย และได้รับผลิตภัณฑ์ GPO THC : CBD (1 : 1) เฉลี่ยอยู่ที่ 1-3 หยดต่อวัน ต่อเนื่อง 3 เดือน ทำให้อาการปวดดีขึ้น มีความอยากอาหารและน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้น นอนหลับดีขึ้น ซึ่งต้องติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ในการรักษาโรคมะเร็ง พบว่า THC และ CBD มีผลต่อการยับยั้งเซลล์มะเร็งแตกต่างกัน และพบแนวโน้มว่าการใช้ THC ร่วมกับ CBD น่าจะให้ผลดีต่อการ ยับยั้งเซลล์มะเร็งเต้านม ตับอ่อน และท่อน้ำดี ซึ่งต้องนำไปทดสอบในสัตว์ทดลองต่อไป

สอบวินัย ขรก.ทุจริตเรียกรับเงิน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน), เว็บไซต์ (acnews, ไทยรัฐ, newtv, TNNthailand, thestandard, bangkokbiznews)

-เสนอข่าว นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ รองปลัด สธ. พร้อมด้วย นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจฯ เขต 9 และ น.ส.ยุพิน ตันวิสุทธิ ผอ.กลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม แลกงความคืบหน้ากรณี ขรก.ในสังกัด สธ. แอบอ้างชื่อผู้บริหารในการเรียกรับเงินแลกกับการบรรจุ ขรก.รุ่นสู่โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ว่า จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่าการเรียกรับเงินจริงแลกกับการช่วยเหลือในการบรรจุ ขรก. 1 ราย ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความผิดยังไม่เกิด แต่ก็สร้างความเสียหาย โดยเฉพาะการแอบอ้างชื่อของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล และสร้างความเสียหายกับ สสจ. ขณะนี้จึงให้ นิติกรไปแจ้งความลงบันทึกประจำวัน และเป็นอำนาจของ ผวจ.นครราชสีมา ที่สามารถแต่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อไป

ด้าน นพ.พงศ์เกษม กล่าวว่า คกก.พบว่าข้อร้องเรียนนี้มีมูล โดยพบหลักฐานการสนทนาผ่านไลน์ เรียกรับเงิน 5 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือให้พี่สาวของ พยาบาลรายหนึ่งได้บรรจุเป็น ขรก.รุ่นโควิด 19 ซึ่งถือเป็นการกระทำที่ผิด เบื้องต้นพบว่าผู้ที่เรียกรับเงินเป็น ขรก.ชายอายุ 40 ปี หาก ขรก.รายนี้ร่วม เป็นกรรมการพิจารณาบรรจุด้วย จะเข้าข่ายการทุจริตในหน้าที่ ถือว่ากระทำผิดตามมาตรา 157 มีโทษหนักทั้งไล่ออกจากราชการและจำคุก แต่หากไม่เกี่ยวข้องจะผิดฐานประพฤตชั่วร้ายแรง ตามมติ ครม. คือ ไล่ออกและดำเนินคดีอาญาต่อไป ทั้งนี้ตามระเบียบการสอบวินัยจะใช้เวลา 180 วัน แต่กรณีนี้ คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 30 วัน เพราะมีหลักฐานชัดเจน ระหว่างนี้ นพ.สสจ.นครราชสีมา ได้ย้าย ขรก.ไปอยู่ที่ สสจ.ก่อน ส่วนพยาบาลที่ถูกเรียกรับ เงิน ย้ายไปสถานพยาบาลอื่นก่อน เพื่อความสบายใจ

แจ้งความหมิ่นประมาท

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(nation)

-เสนอข่าว จากกรณีเพจความจริงวันนี้แชร์โพสต์ทนายเรียก ระบุ นพ.สสจ.ขอนแก่น มอบหมายให้ทนายความแจ้งความเอาผิดเจ้าของเพจเฟซบุ๊ก ความจริงวันนี้ ได้จำเลยที่ 1 และ เจ้าของเพจเฟซบุ๊กของ พญ.กนกวรรณ ศรีรักษา ประธานองค์กรแพทย์ รพ.ขอนแก่น เป็นจำเลยที่ 2 ผู้ต้องหาได้ โพสต์ภาพและข้อความหมิ่นประมาท มีผู้ส่งต่อและแสดงความเห็นมีส่วนเกี่ยวข้องกับ รพ.ขอนแก่น

ด้าน พญ.กนกวรรณ ยอมรับว่าเป็นเพจของตนเองจริง แต่จำไม่ได้ว่าแชร์หรือไม่ ระหว่างนี้ได้ตรวจสอบหน้าเพจที่แชร์อย่างละเอียด พร้อมกับปรึกษา ทนาย หากพบว่าการแชร์จากเพจความจริงวันนี้แล้วพาดพิงจริง ในฐานะผู้น้อยจะไปขอโทษด้วยตัวเอง แต่หากไม่พบว่ามีข้อความดังกล่าว จะฟ้องกลับ เช่นกัน

นวัตกรรมสเปรย์กันน้ำจากกล้วย

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-น.ส.วิภาดา จารุพงศ์จิตรัตน์ และน.ส.ศดานันท์ สุขินิตย์ นศ.ปีที่ 4 จากม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ผลิตสเปรย์กันน้ำที่มีคุณสมบัติทำให้เนื้อผ้าธรรมดากลายเป็นหน้ากากผ้าสะท้อนน้ำใช้ซ้ำได้ ด้วยการฉีดพ่นสเปรย์นี้ลงบนผ้า โดยได้นำของเหลือทิ้งจากการเกษตรมาเป็นสารเคลือบบน หน้ากาก เนื่องจากหน้ากากผ้ายังมีโอกาสเสี่ยงจากการซึมของละอองน้ำลายจากคนอื่นที่ไอหรือจามมาโดนเนื้อผ้าได้ จึงได้เลือกกล้วยอันเป็นวัตถุดิบที่หาง่าย มาสกัดผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้ได้สารที่มีคุณสมบัติติดตรึงบนเส้นใยผ้าด้วยการฉีดพ่นได้ จากการทดลองเป็นผลสำเร็จพบว่า เมื่อ

ประเด็นข่าว

น้ำสเปรย์ฉีดลงผ้าอ้อม ทำให้รู้ตารางเนื้อผ้าถึขึ้น น้ำไม่ซึมเข้าในเนื้อผ้า และเมื่อผ่านการซักถึง 30 ครั้งก็ยังคงกันน้ำได้

ป้องกันไข้เลือดออก

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นพ.สสจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกต่อแสนประชากรอยู่ในลำดับที่ 26 ของประเทศ และอยู่ในลำดับที่ 4 ของเขตบริการสุขภาพที่ 1 ถัดจาก จังหวัดแม่ฮ่องสอน, เชียงราย และลำปาง ตามลำดับ ผู้ป่วยทั้งหมดในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1,007 ราย อัตราป่วย 57.37 ต่อแสนประชากร มีผู้เสียชีวิต 1 ราย อัตราป่วยเสียชีวิตร้อยละ 0.10 และอำเภอที่มีความเสี่ยงสูงมากที่สุด 5 อำเภอแรกคือ อ.สันทราย, หางดง, แม่แตง, เวียงแหง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ ตามลำดับ ทั้งนี้ สสจ.เชียงใหม่ได้ประสานไปยัง อสม. เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในทุกพื้นที่ ให้ออกกำลังจัดแหล่งเพาะพันธุ์ ยุงลาย ให้ความรู้กับประชาชนในการป้องกันและกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📘 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

